

รายงานสรุปผลการจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือสาธารณภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงทิพาพรรณ ไบสมุทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการผลิตและการนำเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ เป็นจำนวนมาก ปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบรั่วไหล เพลิงไหม้ การระเบิด รวมถึงการนำกากของเสียมาทิ้งยังพื้นที่สาธารณะเป็นต้น เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดให้มีการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยของจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กำหนดแผนการการประชุมเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งประชุม	วัตถุประสงค์	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ ๒. เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง	ได้ความเสี่ยงของพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๒	๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เบื้องต้นของความเสี่ยง ๒. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	เพื่อจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน	(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของภัย
๔	เพื่อฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX)	บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินการตามแผน
๕	เพื่อฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลอง ภาคสนาม	บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินการตามแผน
๖	ทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยง	แผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณี...

วัตถุประสงค์

- ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการการบริหารจัดการสาธารณภัย
๒. เพื่อค้นหาความเสี่ยงของภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหาแนวทางการป้องกัน และลดความรุนแรงของภัยที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๖๐ คน

รูปแบบการจัดการอบรม

การบรรยายและการระดมสมอง

ผลการดำเนินการจัดอบรม

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ โดยมีบุคลากรให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร, โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร , เทศบาลนครสมุทรสาคร ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๓ แห่ง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร , องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์ , มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, มูลนิธิบ้านแพ้วอาสาสมุทรสาคร, รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน

จากการประชุมครั้งนี้ ได้ความเสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ ๑.แอมโมเนีย ๒.คลอรีนเหลว ๓.ไซนาไนต์ ๔.กรดซัลฟูริก และที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดการภัยจากสารเคมี “คลอรีนเหลว” และได้มีการกำหนดวันจัดประชุมอีกครั้งในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

